
BORGARRÁÐ 16. maí 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
samninga vegna kvikmyndavera - R19050141

Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir upplýsingum um þá samninga sem  hafa verið gerðir í 
tengslum við Kvikmyndaver. Sérstaklega er óskað eftir upplýsingum um á hvaða kjörum 
viðkomandi félög fengu lóðirnar og  hvað hefur verið innheimt sbr. ársreikning 2018.


